

คู่มือออนไลน์

(17 มกราคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ความรักจะอยู่กันยี่ดจนแก่เฒ่าไหม

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน คอลัมน์ คู่มือออนไลน์ ทุกท่าน วันนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “ลิลลี่” เกิดวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2512 เวลา 08.18 น. กทม. เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถาม ผมขอให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับ คุณลิลลี่ มีลักษณะรูปร่างดี เป็นคนขยันขันแข็ง ไฟแรง แบบคนไฮเปอร์แอ็คทีฟ แต่ก็มีความเย็นและนิ่งอยู่ในที ประเภทเก็บเงียบรอจังหวะระเบิด

แต่ในส่วนลึกของจิตใจ คุณ “ลิลลี่” ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสันโดษ มีโลกส่วนตัวสูง ยามที่ต้องการอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องการให้ใครมายุ่งยามในชีวิต เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ขัดขวางการใช้ชีวิตคู่อยู่พอสมควร ซึ่งผมจะได้ตอบคำถามในข้อที่ 3 ครับ

คำถามที่หนึ่ง หน้าที่การงานของคุณขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง จะได้เลื่อนตำแหน่ง หรือ เปลี่ยนงานไปในทางที่ดีขึ้นไหมคะ หรือ คุณจะทำธุรกิจส่วนตัว และ อาชีพรับจ้าง หรือ ธุรกิจส่วนตัวที่จะสามารถเลี้ยงตัวครอบครัวได้สบาย

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เสาร์(๗)เสวยอายุ ทำให้คุณเกิดความรู้สึกที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงาน หรือ มีความอึดอัดในที่ทำงานทำให้คุณคิดที่จะเปลี่ยนงาน อาจจะเป็นเพราะ คุณรู้สึกว่า ผลตอบแทนจากรางงานที่คุณลงแรงไปไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยลงลงไป

คุณถามว่าจะทำงานองค์กร ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นงานราชการ หรือ งานเอกชน หรือว่าจะทำธุรกิจส่วนตัว ผมขอตอบว่า หากคุณจะปรับตัวอีกสักเล็กน้อย คุณก็สามารถจะไปได้ดีพอสมควรในการทำงานในองค์กรที่มีเจ้านาย ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการ หรือ เอกชน

สิ่งสำคัญก็คือ การพูดการจา การรู้จักผ่อนคลายเป็นพิเศษ และลดความใจร้อนลงสักหน่อย

คำถามที่สอง การเงินของคุณจากบัดนี้ ถึง บั้นปลาย จะมีเงินร่ำรวยบ้างไหม และมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะ

เรื่องการเงินของคุณนั้น ใ้ว่าคุณจะเป็นคนอึดอัดขัดสน รายรับของคุณก็ยังมีเข้ามาสม่ำเสมอ แต่คุณก็มีรายจ่ายที่ค่อนข้างมาก ซึ่งคุณนั่นเองที่เป็นคนทำให้เกิดรายจ่ายที่ว่า ทำนองเป็นคนมือเติบ ใช้เงินเก่ง ดังนั้น การจะมีเงินเหลือเก็บจึงค่อนข้างจะไม่ช้ำ หรือ ไม่ค่อยเหลือเท่าไรหรอก

ดังนั้น หากคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน คิดว่าก็คงจะทำให้การเงินของคุณมีเงินเหลือเก็บได้

อีกสิ่งหนึ่งต้องระวังก็คือ ให้ระมัดระวังการเกิดความเสียหายทางการเงินแบบไม่คาดคิด การมีรายจ่ายสิ้นเปลืองที่อยู่เหนือความคาดคิด โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 1 ปี ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังให้หนัก

จึงขอแนะนำให้คุณเก็บหอมรอมริบเอาไว้เป็นกองทุนเอาไว้บ้าง อย่าใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเกินไป ให้ตระหนักเสมอว่า อาจจะมี ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแบบคุณไม่คาดคิดได้

คำถามที่สาม ความรักเป็นอย่างไรบ้าง จะอยู่กันยี่ดโหมจนถึงแก่เฒ่าโหมคะ จะได้ทำใจ

ทุกครั้งที่ผมอ่านจดหมายที่มาจากปัญหาเรื่องชีวิตคู่ ผมรู้สึกเห็นใจทั้งคนถาม และ คู่ของคนถามทุกครั้ง เพราะการประสบความสำเร็จ หรือ ประสบความสำเร็จล้มเหลวในชีวิตคู่ นั้น เป็นเรื่องที่ต้องสองคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ

ยกเว้นว่า อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนเลวไม่มีที่ติ หรือ เป็นฝ่ายนอกใจอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

สำหรับกรณีของคุณลิลลีนั้น ขออธิบายตามวิชาโหราศาสตร์ภารตะที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์สิทธิินาด ทองมี ว่า เป็นผลจากวิบากกรรมของคุณในอดีตชาติครับ

ข้อแรกก็คือ ดาวศุกร์(๖)ของคุณซึ่งแม้จะมีแสงพอสมควร และเป็นศุกร์(๖)แบบอสูรสนธยา ก็อาจจะให้คุณในด้านหน้าที่สวยงามแก่คุณ และ ทำให้คุณมีเสน่ห์พอสมควร ซึ่งคุณน่าจะหาความสุขในชีวิตคู่จากดาวศุกร์(๖)ได้

แต่การมีวิบากกรรมจากดาวเสาร์(๗) ก็ทำให้คุณอาจจะเป็นคนที่ยึดถือ หรือ เป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติก ประกอบกับคุณเป็นคนสันโดษพอสมควร ตามที่ผมได้อธิบายมาข้างต้น จึงทำให้การใช้ชีวิตร่วมกับคู่ครอง อาจจะประดักประเดิดบ้าง

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ ชีวิตคู่ของคุณไม่ค่อยประทับใจ จนคุณต้องเอ่ยปากว่า “จะได้ทำใจ” ทั้งนี้เพราะความสุขในเรื่องทางเพศ หรือ เรื่องบนเตียงของคุณอาจจะมีปัญหาอยู่ จึงทำให้ชีวิตคู่ของคุณไม่อาจเติมเต็มได้

หากคุณมีลูกด้วยกัน ผมก็ขอแนะนำให้ออกทาน ออกถ้ำเพื่อลูก เพื่อเขาจะได้ไม่มีปมด้อย หรือ ปมในใจไปในอนาคต เพื่อว่า คุณจะได้ไม่ไปสร้างวิบากกรรมต่อไปในอนาคตครับ

และขอแนะนำเพิ่มเติมให้หมั่นตรวจมดลูก อวัยวะเพศ ได้แล้วครับ เพราะคุณมีจุดอ่อนตรงนี้

หวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก่คุณลิลลี่ ได้บ้างนะครับ หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เขียนมาถามได้นะครับ ผมยินดีที่จะตอบให้สำหรับทุกท่านที่ผมเคยพยากรณ์ดวงชะตาให้ครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ลิลลี่” ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ “ พุดซ้อน ” ครับ

